

NGÀNH THUẾ Chủ động thu ngân sách



Công ty Cổ phần Sản xuất hàng thể thao Chi nhánh Thái Bình tích cực duy trì sản xuất để có số nộp cho ngân sách nhà nước. Ảnh THANH TÂM

Trong điều kiện thu ngân sách còn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là dịch Covid-19 đã ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của người nộp thuế trên địa bàn nhưng đến hết 9 tháng tổng thu nội địa do ngành Thuế thực hiện đạt 109,9% dự toán Bộ Tài chính, đạt 101% dự toán HĐND tỉnh với số thu 6.878 tỷ đồng, tăng 54% so với cùng kỳ. Để có được kết quả đó, ngay từ đầu năm ngành Thuế đã chủ động thực hiện các giải pháp nhằm phân bổ hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách năm 2021.

Trong tổng thu nội địa 9 tháng ngành Thuế thực hiện thì số thu từ thuế và phí sau khi trừ tiền sử dụng đất đã đạt được 85% dự toán với tổng thu 4.382 tỷ đồng, tăng 41% so với cùng kỳ năm 2020. Ông Đỗ Hồng Nam, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh cho biết: Sở dĩ kết quả thu ngân sách 9 tháng năm 2021 đạt tỷ lệ cao so với dự toán và tăng so với cùng kỳ năm 2020 là do một số khoản thu chiếm tỷ trọng thu lớn có số nộp tăng như thuế bảo vệ môi trường đạt 83,6% dự toán, tăng 180% so với cùng kỳ năm 2020; thu từ doanh nghiệp có

Trong những tháng cuối năm, ngành Thuế quản lý chặt chẽ nguồn thu phát sinh để đơn đốc thu nộp kịp thời; tạo điều kiện thuận lợi để người nộp thuế thực hiện các thủ tục hành chính về thuế một cách nhanh nhất; tích cực tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức về nghĩa vụ, trách nhiệm của người nộp thuế đối với nhà nước.

Đổng chí Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo thu ngân sách nhà nước tỉnh

vốn đầu tư nước ngoài đạt 137,6% dự toán, tăng 21% so với cùng kỳ năm 2020; tiền thuế đất đạt 83,6% dự toán, tăng 48% so với cùng kỳ năm 2020... Bên cạnh đó, các sở, ngành, các huyện, thành phố cũng thực hiện quyết liệt chỉ đạo của tỉnh để đẩy nhanh tiến độ đấu giá quyền sử dụng đất, từ đó nhiều dự án lớn đã được tổ chức đấu giá thành công với giá trúng đấu giá cao so với giá khởi điểm, tạo số thu 2.495 tỷ đồng vào ngân sách, đạt 227% dự toán, tăng 83,5% so với cùng kỳ năm 2020.

Là một trong hai địa phương đã hoàn thành dự toán Bộ Tài chính giao, đặc biệt là hoàn thành cả dự toán thu sau khi trừ tiền sử

dụng đất, huyện Thái Thụy đã thực hiện nhiều giải pháp hiệu quả đối với công tác thu ngân sách trên địa bàn. Ông Lê Hoàng Oanh, Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết: Đến hết tháng 9/2021, tổng thu ngân sách do Chi cục Thuế huyện Thái Thụy thực hiện đạt gần 317 tỷ đồng, đạt 163% dự toán Bộ Tài chính; trong đó tổng thu trừ tiền sử dụng đất đạt hơn 159 tỷ đồng, đạt 103% dự toán Bộ Tài chính. Để có được kết quả đó, ngay từ đầu năm, Ban Chỉ đạo thu ngân sách huyện đã chủ động triển khai các giải pháp thu ngân sách theo chỉ đạo của Cục Thuế tỉnh; trong đó, giao Chi cục Thuế huyện là cơ quan chủ trì tập trung rà soát các khoản thu,

sắc thuế phát sinh trên địa bàn, đánh giá những yếu tố tác động làm tăng, giảm thu, những lĩnh vực còn dư địa, các nguồn thu mới phát sinh để có biện pháp tổ chức thu đúng, thu đủ, thu kịp thời vào ngân sách nhà nước. Cùng với đó, huyện tích cực triển khai công tác đấu giá quyền sử dụng đất, từ đó đóng góp cho ngân sách nhà nước hơn 157 tỷ đồng tiền thuế sử dụng đất trong 9 tháng năm 2021, tăng hơn 300% so với năm 2020. Trong những tháng cuối năm, huyện Thái Thụy tiếp tục rà soát các khoản thu, sắc thuế phát sinh trên địa bàn, những lĩnh vực còn dư địa để tổ chức thu kịp thời vào ngân sách; tích cực chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành hỗ trợ cơ quan thuế đẩy nhanh tiến độ thủ tục, xử lý nghiêm đối với các trường hợp cố tình dấy dư nợ đọng tiền thuế.

Theo ước tính của ngành Thuế, tổng thu nội địa năm 2021 ước thực hiện khoảng 8.750 tỷ đồng, đạt 139,8% dự toán; trong đó, số thu từ thuế, phí sau khi trừ tiền sử dụng đất ước thực hiện 5.850 tỷ đồng, đạt 113,4% dự toán. Với ước tính đó, trung quý IV/2021 ngành Thuế phấn đấu thu 1.872 tỷ đồng. Trong bối cảnh công tác thu ngân sách sẽ còn gặp nhiều khó khăn do dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp và dự kiến Chính phủ sẽ tiếp tục có các chính sách miễn, giảm thuế với số thuế dự kiến được miễn, giảm trong quý IV/2021 khoảng 182 tỷ đồng, ngành Thuế tiếp tục chủ động thực hiện các giải pháp, trong đó tập trung cao độ cho công tác thu thuế, đặc biệt là các khoản thuế và tiền thuế đất được gia hạn theo Nghị định số 52 của Chính phủ, tích cực khai thác triệt để các nguồn thu còn dư địa nhất là thuộc các lĩnh vực xây dựng vắng lại và kinh doanh thương mại điện tử. Cùng với đó, ngành Thuế duy trì nghiêm kỷ cương, kỷ luật hành chính trong thủ tục công vụ; chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc của công chức, bảo đảm phục vụ tốt nhất cho người nộp thuế, phấn đấu hoàn thành theo chỉ đạo của Cục Thuế tỉnh và UBND tỉnh, giao Chi cục Thuế huyện là cơ quan chủ trì tập trung rà soát các khoản thu,

MINH HƯƠNG

Chú trọng công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Những năm qua, công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ), quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh đạt kết quả tích cực. Qua đó góp phần tăng các nguồn thu từ việc sử dụng đất, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, hạn chế tranh chấp, khiếu nại về đất đai.

Để việc cấp GCNQSDĐ đạt hiệu quả cao, đúng thời hạn, hàng năm Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành các văn bản chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị, thành viên; triển khai đồng bộ các nhiệm vụ chuyên môn như rà soát, điều chỉnh quy hoạch, đo đạc, lập hồ sơ địa chính, xét duyệt cấp GCNQSDĐ cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, hoàn thiện cơ sở dữ liệu làm căn cứ cho việc cấp GCNQSDĐ; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong nghiệp vụ chuyên môn. Đồng thời, tập trung tháo gỡ những vướng mắc về cơ chế, chính sách, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, đôn đốc, kịp thời giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân hiểu rõ về quyền lợi, nghĩa vụ của người sử dụng đất, thực hiện việc kê khai, đăng ký cấp GCNQSDĐ và chấp hành đầy đủ nghĩa vụ của người sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai.

Ông Trần Văn Thắng, Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai, Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết: Xác định yếu tố quan trọng, quyết định vẫn là chuyên môn nghiệp vụ và tinh thần phục vụ của những người làm công tác cấp GCNQSDĐ, Văn phòng thường xuyên tổ chức tập huấn các nghị định, thông tư mới ban hành, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, viên chức các chi nhánh.

Mỗi cán bộ, viên chức đều nhận thức sâu sắc vai trò, trách nhiệm, giải quyết công việc theo đúng chức trách, nhiệm vụ được giao. Từ đó đã tạo được nền nếp làm việc khoa học, có kỷ cương, thực hiện tốt cơ chế một cửa, mang lại hiệu quả thiết thực. 9 tháng đầu năm 2021, Văn phòng Đăng ký đất đai đã tiếp nhận, thẩm định hồ sơ tiếp nhận, thẩm định hồ sơ gia đình, cá nhân; các chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai đã tiếp nhận hoàn thiện trên 7.400 hồ sơ chuyển phòng tài nguyên và môi trường thẩm định, trình chủ tịch UBND huyện, thành phố ký GCNQSDĐ lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân. Thực hiện chính lý thường xuyên và thông báo chỉnh lý biến động của 8.032 thửa đất; cung cấp thông tin địa chính cho 338 trường hợp; duy trì cập nhật chính lý biến động đất đai thường xuyên các xã đã thực hiện dự án VLAP và các xã đủ điều kiện tích hợp, thông qua phần mềm vận hành VILIS 2.0.

Là đơn vị trực tiếp làm việc với công dân trong công tác cấp GCNQSDĐ, thời gian qua, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Hưng Hà đã phối hợp với Bộ phận tiếp nhận

và trả kết quả huyện tăng cường tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính theo hướng đơn giản, thuận tiện, công khai, đúng pháp luật, nhất là trong giải quyết yêu cầu công việc liên quan đến công dân, tổ chức, doanh nghiệp. Ông Nguyễn Tiên Phong, Giám đốc Chi nhánh cho biết: Với mục tiêu phục vụ người dân tốt nhất, Chi nhánh đã chủ động tiếp nhận, hướng dẫn kê khai và hoàn thiện hồ sơ. Niêm yết công khai số điện thoại của cán bộ thực lý hồ sơ để việc trao đổi thông tin giữa cán bộ với công dân được thuận tiện, kịp thời trong thời gian giải quyết hồ sơ; công khai đầy đủ, kịp thời, chính xác bộ TTHC theo đúng quy định như danh mục TTHC, mức phí, thời gian giải quyết. Đối với hồ sơ chưa đủ điều kiện, phải trả lại cho công dân, Chi nhánh có văn bản cụ thể, thông báo về tình trạng hồ sơ để công dân biết. 9 tháng đầu năm 2021, Chi nhánh đã cấp trên 4.000 GCNQSDĐ; cơ bản hồ sơ được giải quyết đúng hạn. Ông Đặng Trung Kiên, xã Chỉ Hòa (Hưng Hà) cho biết: Gia đình tôi có một mảnh đất đã sử dụng ổn định từ năm 1989 đến nay, hiện gia đình muốn làm hồ sơ xin cấp GCNQSDĐ

nhưng chưa biết phải chuẩn bị thủ tục, giấy tờ gì liên quan. Đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện, tôi được nhân viên hướng dẫn tìm các giấy tờ liên quan đến quyền sử dụng đất như: giấy tờ hợp pháp về thửa kế, tặng, cho quyền sử dụng đất hoặc tài sản gắn liền với đất... Sau khi có đủ giấy tờ, tôi nộp đơn và được hẹn ngày cấp GCNQSDĐ theo quy định. Thời gian tới, Văn phòng Đăng ký đất đai tiếp tục tuyên truyền, công khai, minh bạch việc thực hiện các dịch vụ công về đất đai. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát thường xuyên việc chấp hành các quy định, quy trình, thủ tục cấp GCNQSDĐ, lập hồ sơ địa chính ở tất cả các cấp để phát hiện, khắc phục và xử lý kịp thời các sai sót trong quá trình thực hiện. Đẩy mạnh cải cách TTHC theo cơ chế một cửa điện tử, một cửa liên thông. Xử lý nghiêm những cán bộ gây phiền hà, sách nhiễu trong quá trình tiếp nhận hồ sơ đăng ký cấp GCNQSDĐ, không để xảy ra hồ sơ trên hạn, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo hiệu quả công việc.

MINH NGUYỆT



Nhân viên Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Hưng Hà hướng dẫn người dân thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

CỤC THUẾ TỈNH Tổ chức tuần lễ “Đồng hành cùng người nộp thuế”

Đây là chương trình được Cục Thuế tỉnh tổ chức hàng năm để tiếp nhận và giải đáp vướng mắc của người nộp thuế trên địa bàn tỉnh trong thực hiện chính sách thuế, đồng thời lắng nghe ý kiến đóng góp của người nộp thuế với cơ quan thuế. Năm 2021, tuần lễ “Đồng hành cùng người nộp thuế” được Cục Thuế tỉnh tổ chức từ ngày 18 - 22/10. Việc tiếp nhận và giải đáp những ý kiến của người nộp thuế sẽ được thực hiện trực tiếp tại bộ phận hỗ trợ người nộp thuế của Cục Thuế tỉnh, các chi cục thuế khu vực và chi cục thuế các huyện; hoặc qua điện thoại của cơ quan thuế các cấp, qua hình thức điện tử (ttth.tbi@gdt.gov.vn), qua dịch vụ thuế điện tử (eTax) tại địa chỉ theudientu.gdt.gov.vn.

Để hưởng ứng tuần lễ “Đồng hành cùng người nộp thuế”, Cục Thuế tỉnh cũng tổ chức hội nghị đối thoại doanh nghiệp dưới hình thức trực tuyến nhằm bảo đảm thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19. Hội nghị sẽ được tổ chức từ 8 giờ đến 11 giờ 30 phút ngày 21/10 trên website của Cục Thuế tỉnh (thaibinh.gdt.gov.vn). Sau khi kết thúc tuần lễ “Đồng hành cùng người nộp thuế”, Cục Thuế tỉnh sẽ tổng hợp nội dung tiếp nhận và trả lời, đăng tải công khai trên website của Cục Thuế tỉnh.

KIM NGÂN

Hỗ trợ thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm qua kênh thương mại điện tử

Sở Công Thương vừa tổ chức hội nghị tập huấn hỗ trợ thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm hàng hóa thông qua thương mại điện tử (TMĐT) cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe lãnh đạo Phòng Xuất nhập khẩu - Hội nhập kinh tế (Sở Công Thương) phổ biến về chương trình, chính sách hỗ trợ, phát triển TMĐT của tỉnh; chuyên gia marketing online, tư vấn viên Bộ Công Thương phổ biến những kiến thức cơ bản về TMĐT: xu hướng kinh doanh trực tuyến, thế mạnh của các trang website, sản phẩm thương mại điện tử và mạng xã hội trong hoạt động kinh doanh hàng hóa. Đặc biệt, các đại biểu được trang bị một số kỹ năng bán hàng trên sàn TMĐT hiệu quả như lập tài khoản, phân tích sản phẩm, thị trường, đối thủ, cơ cấu giá, chụp ảnh, viết content, làm video, marketing trong và ngoài sàn, chuyển hàng, quản lý dòng tiền, chăm sóc khách hàng và bảo hộ thương hiệu...

Thông qua hội nghị, Sở Công Thương mong muốn các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh nhanh chóng ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, nắm bắt xu hướng thương mại mới để phát triển ổn định, gia tăng hiệu quả đầu tư góp phần sớm phục hồi kinh tế, duy trì đà phát triển, thích ứng với trạng thái bình thường mới.

KHẮC ĐUẢN

“Đỏ lửa” sấy thóc

Những ngày qua, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp hoàn lưu bão số 7, số 8, trên địa bàn tỉnh có mưa kèm theo gió lớn khiến hàng nghìn héct-a lúa đang trong giai đoạn chín bị đổ. Để bảo toàn năng suất, các địa phương đã huy động nhân lực, phương tiện thu hoạch nhanh gọn diện tích lúa đã đến kỳ thu hoạch. Các cơ sở sấy thóc cũng đang hoạt động hết công suất để sấy khô thóc cho người dân, giảm thiểu thiệt hại sau thu hoạch.

Thuê, mượn ruộng của người dân trong xã gieo cấy 30 mẫu, anh Đặng Tất Tuân, xã Phú Châu (Đông Hưng) trang bị các loại máy móc phục vụ cho sản xuất quy mô lớn, trong đó có sấy thóc được anh đặc biệt chú trọng để chủ động khâu thu hoạch. Với công suất lò sấy từ 8 - 15 tấn/mẻ, ngoài sấy thóc của gia đình, anh Tuân còn sấy thóc cho người dân, thương lái đang hoạt động về đêm, ban ngày tập trung đóng bao rồi vận chuyển về nơi vào, sấy liên tục để phục vụ tối đa nhu cầu của người dân.

dân không thể phơi nắng nên nhu cầu sấy thóc tăng cao. Anh Tuân cho biết: Hiện tại rất nhiều người dân liên hệ sấy thóc nhưng do công suất lò có hạn nên tôi ưu tiên sấy cho những diện tích lúa bị đổ, ngập hoặc lúa thu hoạch 2 - 3 ngày mà chưa hong phơi được. Để sấy một mẻ thóc mất từ 15 - 18 tiếng, thông thường thì sấy thóc ban đêm, ban ngày tập trung đóng bao rồi vận chuyển về nơi vào, sấy liên tục để phục vụ tối đa nhu cầu của người dân.



HTX Thương mại dịch vụ và kinh doanh lúa gạo Bình Thanh (Kiến Xương) sấy thóc cho người dân nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch do mưa lớn.

Đầu tư 2 lò sấy với công suất 15 tấn/lò/mẻ từ năm 2019, trung bình mỗi vụ HTX SXKD DVNN xã Bình Thanh (Kiến Xương) sấy thóc khoảng 300 tấn thóc cho các công ty, doanh nghiệp chế biến lúa gạo. Vụ mùa năm 2021, để hướng tới xây dựng thương hiệu gạo chợ Gốc, xã Bình Thanh đã thành lập HTX Thương mại dịch vụ và kinh doanh lúa gạo Bình Thanh; HTX DVNN xã Bình Thanh đã chuyển giao toàn bộ 2 lò sấy cho HTX Thương mại dịch vụ và kinh doanh lúa gạo Bình Thanh để đóng gói, hóa các khâu từ sản xuất đến chế biến. Ông Đặng Văn Quang, Giám đốc HTX SXKD DVNN xã Bình Thanh kiêm Giám đốc HTX Thương mại dịch vụ và kinh doanh lúa gạo Bình Thanh cho biết: Một tuần qua, hai lò sấy của HTX vận hành hết công suất, sấy được khoảng 150 tấn thóc tươi. Những vụ trước, chúng tôi chủ yếu sấy thuê cho các doanh nghiệp sản xuất lúa gạo. Vụ mùa này, thời tiết mưa nhiều, lúa đổ nhiều nên HTX ưu tiên sấy cho người dân. Thời tiết những ngày tới được dự báo còn mưa kéo dài, vì thế HTX đã chủ động phân công công nhân, bảo đảm lò vận hành tối đa công suất.

Là địa bàn có nhiều xã nằm ở khu vực trũng thấp, đến nay huyện Kiến Xương

đã thu hoạch được trên 7.200ha lúa mùa. Để hạn chế thiệt hại đến năng suất, bên cạnh việc sử dụng máy móc, nhân lực khẩn trương thu hoạch lúa mùa đồng thời buộc dựng những diện tích bị đổ, huyện chỉ đạo các địa phương hướng dẫn người dân chủ động hong phơi thóc tại gia đình, dùng mông trong phòng, dùng quạt máy để quạt cho thóc khô ráo khi gặp điều kiện thời tiết bất thuận, không để thóc bị ẩm mốc; khác, có kế hoạch liên hệ với các đơn vị sấy thóc để phòng tình huống bất lợi nhất của thời tiết.

Ngoài các doanh nghiệp chế biến, kinh doanh lúa gạo, theo thống kê sơ bộ, trên địa bàn tỉnh hiện có khoảng 30 lò sấy thóc với công suất từ 8 - 20 tấn/lò/mẻ của các HTX, cá nhân tích tụ ruộng đất. Lò sấy được xây bằng vật liệu rêu tiền, sẵn có với nguyên vật liệu đơn giản, đốt bằng than, trấu và thổi gió cưỡng bức bằng quạt điện, thóc được sấy khô bằng gió, hơi nóng; tổng đầu tư một lò sấy trên dưới 100 triệu đồng, tùy công suất. Không chỉ giúp nông dân chủ động trong sản xuất, thu hoạch, dùng lò sấy, thóc được sấy liên tục với nhiệt độ ổn định nên chất lượng, màu sắc gạo tốt hơn; tỷ lệ tấm giảm; độ ẩm hạt thóc đều, bảo quản được lâu hơn.

NGÂN HUYỀN